

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๓๔๑๐



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปรการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๐๐๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย  
ในส่วนภูมิภาค

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค เพื่อให้ผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ปกครองท้องถิ่น (กำนันและผู้ใหญ่บ้าน) และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยกำหนดดำเนินการเป็นรายภาค ภาคละ ๑ แห่งรวม ๔ ครั้ง และให้ท้องถิ่นจังหวัดและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการตามกำหนดการดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อสั่งการในการประชุมมอบนโยบายฯ ให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ (๑๗ จังหวัด) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก กระทรวงมหาดไทย จึงขอส่งสรุปผลการประชุมมอบนโยบายฯ มาเพื่อทราบ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพพงษ์ จุลเจริญ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทน  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒

สรุปการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค  
หัวข้อเรื่อง “บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนนโยบายในการบริการสาธารณะ”

โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ประเด็น	รายละเอียด
๑. ความสำคัญของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ในช่วงที่ผ่านมา ต้องขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ยินดีที่จะสนับสนุนการทำงานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การน้อมนำพระราชดำริของรัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๑๐ ไปปฏิบัติและขยายผล กล่าวคือ การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในวิถีชีวิต ตลอดจนการให้ความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อเดินทางมากราบถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างสมพระเกียรติ จึงขอให้ถือว่าเป็นการทำเพื่อถวายงานแด่รัชกาลที่ ๑๐ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นเจ้าภาพ และประชาชนทุกคนที่เข้ามาร่วมงานเปรียบเสมือนแขกของพระองค์ท่าน จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยดูแลและอำนวยความสะดวก และจัดงานให้สมพระเกียรติ เช่น การทำดอกไม้จันทน์ การปลูกต้นดาวเรือง การจัดซุ้ม การทำปะรำพิธี เป็นต้น ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ส่วนกลางกำหนด
๒. สถานการณ์โลกที่มีผลกระทบต่อการบริหารประเทศต้องปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความต้องการประชาชน	สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันได้เกิดวิกฤติการระหว่างประเทศ เพื่อตรวจสอบการบริหารจัดการของประเทศต่าง ๆ เช่น ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประมงผิดกฎหมายของสหภาพยุโรป (IUU-Illegal Unreported and Unregulated Fishing) ข้อกำหนดเกี่ยวกับอาหารปลอดภัย ดังนั้น การบริหารประเทศต้องมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเครื่องมือกำหนดทิศทางการพัฒนา โดยสิ่งที่จะขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ มีดังนี้

ประเด็น	รายละเอียด
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ	<p><u>การส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน</u></p> <p>ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างด้านเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ในการส่งเสริมให้ชาวนามีการพัฒนาอาชีพหรือเปลี่ยนแปลงตนเองหรือเปลี่ยนแปลงอาชีพ โดยการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนในเรื่องการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น โดยอาจนำผลการวิจัยที่ได้มีการศึกษาวิจัยจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ แล้วนำมาปรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานต่อไป หรือการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และฐานข้อมูลของส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่สินค้าและจัดหาตลาด เช่น สินค้า OTOP แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ</p> <p><u>การส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน</u></p> <p>ประเทศไทยได้เปรียบเนื่องจากติดกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ในเขตอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง CLMV (Cambodia Laos Myanmar Vietnam) และเป็นตลาดที่ทำรายได้เป็นจำนวนมาก ดังนั้น รัฐบาลจะดำเนินการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมต่อการพัฒนา เช่น ท่าเรือน้ำลึก สนามบิน อู่ตะเภา ซึ่งเชื่อมโยงกับสนามบินสุวรรณภูมิ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน เพื่อให้เกิดการยอมรับให้มีโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น ถนน รถไฟทางคู่ ท่าเรือ สนามบิน เป็นต้น เนื่องจากประเทศไทยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐบาลจะช่วยเหลือและชดเชยให้แก่ประชาชนตามความเหมาะสม</p>
๒.๒ ด้านสังคม	<p>สังคมจะดีได้ คนในสังคมต้องเป็นคนดีและเก่ง การบ่มเพาะคนให้ดีและเก่ง มีปัจจัยที่สำคัญ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑. ครอบครัว ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเลี้ยงดู กล่อมเกลา คนที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับครอบครัว ปัญหา คือ ครอบครัวยังไม่ได้ทำหน้าที่กล่อมเกลาจิตใจและความประพฤติ</li><li>๒. โรงเรียน มีส่วนในการสร้างคนดีและคนเก่ง</li></ol> <p>คนดี คือ การสร้างให้คนมีจริยธรรมและคุณธรรม คนเก่ง คือ การสร้างให้คนมีความรู้</p> <p>ดังนั้น หากเด็กคบเพื่อนที่ดีก็จะดีตามไปด้วย แต่ถ้าคบเพื่อนไม่ดีก็มีแนวโน้มจะกลายเป็นคนไม่ดี</p>

ประเด็น	รายละเอียด
	<p>๓. ชุมชน ปัจจุบันพบว่า เด็กวัยรุ่นไทยบางส่วนยังไม่มีคุณภาพ มักเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทและฆ่ากัน</p> <p>ดังนั้น ครอบครัวจะต้องมีการอบรมสั่งสอนให้เด็กมีคุณธรรม และจริยธรรม เมื่อไปโรงเรียนก็สอนให้รู้จักเป็นผู้มีจิตใจ เมตตา และเห็นใจผู้อื่น ก็จะทำให้ไม่เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท ทำร้ายกัน จึงขอให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยผลักดัน และให้ความสำคัญในเรื่องสังคม ครอบครัว คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นและสร้างท้องถิ่นให้มีความน่าอยู่</p>
<p>๒.๓ ด้านการเมือง</p>	<p>เมื่อกระบวนการเลือกตั้งแล้วเสร็จ นักการเมืองเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศ จึงจำเป็นต้องเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นคนดีและคนเก่ง (คือต้องมีศีลและปัญญา) การที่จะได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ดีและเก่ง จึงมีปัจจัยสำคัญ ๒ ด้าน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ต้องผ่านการกลั่นกรองให้ได้คนดี</li> <li>๒. ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ต้องรู้ว่า คนดี คืออะไร และเลือกคนดีเข้ามาใช้อำนาจรัฐ</li> </ol> <p>การบริหารประเทศต้องมียุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรอบการพัฒนาตั้งแต่ระดับประเทศ กลุ่มจังหวัด จังหวัด อำเภอ จนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เท่าที่ผ่านมา มีแผนแต่ยังไม่สอดคล้องกัน ดังนั้น จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอำเภอ จังหวัด และยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดยให้ศึกษาแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ และวางแผนให้สอดคล้องกัน</p>
<p>๓. การปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Agenda)</p> <p>๓.๑ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๓.๒ ด้านความมั่นคง</p>	<p>รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติและการดำรงชีวิต โดยได้จัดทีมวิทยากรอำเภอทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่วิทยากรระดับตำบล เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจสู่ประชาชนต่อไป จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือและถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่วิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นต่อไป</p> <p><u>ความปรองดอง</u> คือ วิธีที่จะทำให้คนในสังคมอยู่อย่างมีความสุขและสงบ ได้แก่ การไม่ใช้ความรุนแรง ไม่ใช้อาวุธ และกฎหมาย แต่ให้ตั้งอยู่บนหลักการของกฎหมาย และใช้ขั้นตอนในการเจรจาและสัญญาประชาคม เพื่อมิให้เกิดการทะเลาะวิวาทกัน จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยดูแลในเรื่องนี้</p>

ประเด็น	รายละเอียด
๓.๓ ด้านความสงบเรียบร้อย	<p><u>การค้ามนุษย์</u> เป็นเรื่องที่ใกล้ชิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยกันดูแล ซึ่งประเทศไทยเกือบตกอยู่ในกลุ่มประเทศผู้ค้ามนุษย์ ถ้าหากประเทศไทยเข้าไปอยู่ในกลุ่มของประเทศผู้ค้ามนุษย์ อาจส่งผลกระทบต่อ การส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศ</p> <p><u>อบายมุข</u> อาจส่งผลให้เกิดอาชญากรรมตามมา ดังนั้น หากประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อยและมีความปลอดภัย ก็จะส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยว เพราะรายได้ส่วนใหญ่มาจากการท่องเที่ยว ดังนั้น ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการการทำงานร่วมกับตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อช่วยกันดูแล สอดส่อง และรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่</p> <p><u>ปัญหาเสพติด</u> เป็นปัญหาสังคมที่สำคัญ ซึ่งปัจจัยสำคัญมี ๒ ส่วน คือ ด้านอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ซึ่งอุปสงค์ส่วนมากเกิดจากคนในท้องถิ่น จึงเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการลดอุปสงค์ โดยการสร้างคนที่ดีมีคุณธรรม ซึ่งดำเนินการได้ โดยส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวิตดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p>
๓.๔ การรักษาความสะอาด ในแม่น้ำและคูคลอง น้ำเสีย และขยะมูลฝอย	<p><u>ผักตบชวา</u> เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา จึงได้ดำเนินการตามมาตรการเก็บใหญ่ทั่วประเทศไปแล้ว แต่ผักตบชวาชยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว วิธีที่จะชนะผักตบชวาได้ต้องทำมาตรการเก็บใหญ่อีกครั้ง และมาตรการเก็บเล็กอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางพื้นที่เริ่มดำเนินการแล้ว ขณะนี้รัฐบาล ได้จัดตั้งชมรมคนริมน้ำ โดยกรมการปกครอง เป็นผู้รับผิดชอบ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรับผิดชอบในการเสนอขอรับงบประมาณจากรัฐบาล ในการจัดซื้อเรือท้องแบนและค่าเบี่ยเลี้ยงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปดำเนินการตามมาตรการเก็บเล็กอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเรือช่วยกันดำเนินการตามมาตรการเก็บเล็กอย่างต่อเนื่องและบูรณาการการทำงานร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แหล่งน้ำสะอาด</p> <p><u>น้ำเสีย</u> หลักการดำเนินการเรื่องน้ำเสีย คือ ทุกครัวเรือนต้องบำบัดน้ำเสียให้อยู่ในเกณฑ์ก่อนทิ้งลงไปในแหล่งน้ำ ดังนั้น จึงต้องบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อให้ทุกครัวเรือนดำเนินการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ แต่เดิมได้วางแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย และเดินระบบ (Operate) โดยกระทรวงมหาดไทยจะทำแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ซึ่งขณะนี้ได้มีการคำนวณแล้วว่า ในประเทศไทยควรจะมีระบบบำบัด น้ำเสียกี่แห่ง</p>

ประเด็น	รายละเอียด
	และในพื้นที่ใดบ้าง จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความตระหนักและความรู้ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย
	<p><u>ขยะมูลฝอย</u> กระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎหมาย พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. .... และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคัดแยก เก็บ ขนและกำจัดมูลฝอย การหาผลประโยชน์จากมูลฝอย พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและหลักเกณฑ์วิธีการในการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องส่งเสริมให้ใช้หลักการ 3Rs: (Reduce Reuse Recycle) ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งหากพื้นที่ใดไม่มีขยะก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บและขนขยะมูลฝอย และหากพื้นที่ใดยังมีขยะมูลฝอยจะเสียค่าใช้จ่ายในการให้บริการเก็บขน และกำจัดขยะตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. .... ที่กำหนดไว้ เนื่องจากปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค่าใช้จ่ายด้านการจัดการขยะมูลฝอยจำนวน ๑๓,๐๐๐ ล้านบาท/ปี แต่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการเก็บและขนขยะมูลฝอยจากครัวเรือน จำนวน ๒,๓๐๒ ล้านบาท ส่วนกรุงเทพมหานครมีค่าใช้จ่ายในการเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอยกว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาท/ปี แต่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการเก็บและขนขยะมูลฝอยจากครัวเรือน จำนวน ๖๐๐ ล้านบาท/ปี สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมที่จะเก็บใหม่ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชน</p> <p>นอกจากนี้ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดแยกขยะมูลฝอยในขั้นตอนการเก็บ ขน และกำจัด โดยแยกถุงพลาสติกออกก่อนนำไปกำจัดยังสถานที่กำจัด การกำหนดให้มีการรวมกลุ่ม Clusters ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกำหนดปริมาณขยะมูลฝอยและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในการพิจารณาถึงความพร้อมของโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน โดยร่วมกับภาคเอกชน เนื่องจากรัฐบาลไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณในโครงการกำจัดขยะมูลฝอยที่มีขนาดใหญ่ได้</p>

ประเด็น	รายละเอียด
๓.๕ น้ำอุปโภคและบริโภค	<p>สำหรับหมู่บ้านที่ยังมีปัญหามีน้ำประปาได้จำนวน ๘๘๑ หมู่บ้าน ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน</li><li>๒. ต่อท่อลำเลียงน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียง</li><li>๓. จัดหาหรือสร้างภาชนะเก็บกักน้ำกลาง (Water Bank) ประจำหมู่บ้าน</li><li>๔. ขุดบ่อหรือขุดสระน้ำหรือสร้างฝาย</li></ol> <p>จึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงานใกล้ชิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดหาน้ำอุปโภคและบริโภคให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำอุปโภคและบริโภคตลอดปี</p> <p>สำหรับการจัดหาน้ำเพื่อทำการเกษตร ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาและวิเคราะห์สภาพพื้นที่ของตน เช่น เมื่อช่วงฝนตก ให้กักเก็บน้ำไว้ใช้และเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ เพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่</p>
๓.๖ การประกอบอาชีพ	<p><u>เกษตรกรรม</u> คณะกรรมการจัดรูปที่ดิน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้จัดคนเข้าไปทำมาหากิน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้จัดหาที่ดิน ดังนั้น หากอยู่ในพื้นที่ใด ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือและช่วยเหลือให้เร็วขึ้น</p> <p><u>การแปรรูปวิสาหกิจชุมชน</u> รัฐบาลได้จัดตั้งบริษัท “ประชารัฐรักสามัคคี” จำกัด ทุกจังหวัด เพื่อช่วยเหลือในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้ชุมชน โดยการดูแลกระบวนการผลิตการแปรรูปผลผลิต และการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและส่วนราชการและนักวิชาการในจังหวัด เพื่อทำหน้าที่เป็นที่เลี้ยงที่ปรึกษา ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมองค์ความรู้การบริหารจัดการ และการขาย เป็นต้น</p> <p><u>ตลาดชุมชน</u> ที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) มีความประสงค์จะให้จัดตั้งตลาดชุมชน จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีตลาดชุมชน เพื่อช่วยในการระบายสินค้าของประชาชนในพื้นที่</p>
๓.๗ โครงสร้างพื้นฐาน	<p><u>โครงสร้างพื้นฐาน</u> หากพื้นที่ใดมีโครงสร้างพื้นฐานที่ชำรุด เช่น มีถนนเสียหาย ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปสอดส่อง แก้ปัญหาในเบื้องต้น หากยังไม่มั่งบประมาณ ขอให้บูรณาการแก้ปัญหา โดยให้นำเรียนนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขอให้ช่วยดำเนินการแก้ไขและอาจขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัด ถ้าไม่มีให้ขอความร่วมมือจากทหาร</p>

ประเด็น	รายละเอียด
<p>๔. การปฏิบัติงานตามภารกิจของ กระทรวงมหาดไทย (Function) ๔.๑ กรมโยธาธิการและผังเมือง</p>	<p>กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ออกกฎหมาย คือ พ.ร.บ.ผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับใช้ จึงเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเข้าไปตรวจ โดยให้เจ้าของอาคารแจ้งและยื่นขออนุญาต เพื่อขอใช้อาคารและเข้าไปตรวจ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุ ถ้าในพื้นที่ใด พบว่า มีจุดชำรุดหรือเสียหาย ให้แจ้งเจ้าของอาคารให้ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี</p>
<p>๔.๒ กรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>กรณีการเกิดภัยต่าง ๆ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วางแผนทั้งก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแจ้งเตือน การตรวจสอบอุปกรณ์ การซ่อมแซมอุปกรณ์ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ การจัดเตรียมเครื่องมือ เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ถ้าจำเป็นต้องปฏิบัติให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การเตรียมการป้องกัน สามารถใช้เงินอุดหนุนราชการหรือขยายวงเงินก็ได้ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมตัวให้พร้อมและดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กรณีการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ต้องขอขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ภาคใต้ที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัย พบว่า มีบ้านเรือนเสียหายมากกว่า ๑๐,๐๐๐ หลังคาเรือน ทั้งนี้ รัชกาลที่ ๑๐ มีพระราชดำริให้ช่วยเหลือ ประชาชนให้ดำรงชีวิตเป็นปกติโดยเร็วที่สุด จึงเป็นการบูรณาการ ความร่วมมือกันระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพื่อสนองพระราชดำริดังกล่าว</p>
<p>๔.๓ กรมการพัฒนาชุมชน</p>	<p>สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มีจำนวน ๘๐,๐๐๐ ผลิตภัณฑ์ ทั่วประเทศ แต่ผ่านเกณฑ์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ถ้าองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนเกี่ยวข้อง สิ่งสำคัญ คือ จะพัฒนาอย่างไรให้สินค้า OTOP ที่ผลิตออกมาแล้วจำหน่ายได้ มีตลาดรองรับสินค้าที่มีคุณภาพ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือในเรื่องการจัดหา ตลาดด้วย</p> <p><u>ที่ดิน</u> ที่สาธารณประโยชน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลอยู่ อย่าให้มีปัญหาในเรื่องของเอกสารสิทธิ์ทับซ้อน จึงขอให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นช่วยดูแลอย่าให้เกิดปัญหา</p>